



## **TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN VỀ LỘ TRÌNH MỘT SỨC KHỎE HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI CỦA GIA CẦM, CON NGƯỜI VÀ HÀNH TINH**

*Trung tâm nghiên cứu gia cầm Một sức khỏe*

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Một sức khỏe là trung tâm nghiên cứu ứng dụng nhằm giải quyết một cách an toàn và bền vững các thách thức nảy sinh trong quá trình đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về thịt và trứng gia cầm trên toàn cầu. Các nghiên cứu được tiến hành tại Việt Nam, Sri Lanka, Ấn Độ, và Băng-la-đét nhưng kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc ở Nam và Đông Nam Á cũng như các vùng khác trên thế giới. Cơ quan chủ trì là trường đại học Thú y hoàng gia Luân Đôn, Vương quốc Anh. Chương trình nghiên cứu có sự phối hợp của 27 đối tác ở 11 quốc gia trên thế giới, trong đó có 6 cơ quan, viện nghiên cứu ở Việt Nam: Viện Chăn nuôi, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Cục Thú y, Trung tâm hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD).

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Một sức khỏe đã tổ chức, thực hiện sáng kiến “Tọa đàm trực tuyến về lộ trình một sức khỏe hướng đến tương lai của gia cầm, con người và hành tinh” từ ngày 14 tháng 10 năm 2020. Các buổi tọa đàm sẽ bao gồm những chia sẻ và thảo luận giữa các tham luận viên, chuyên gia với những ý kiến tham luận của người tham dự được cập nhật trước và sau buổi tọa đàm trực tuyến trên một kênh Slack chuyên dụng. Mục tiêu của các buổi tọa đàm nhằm xác định các phương pháp tiếp cận công bằng và thiết thực đối với an ninh y tế, an ninh lương thực và các hệ thống thực phẩm kết hợp với đánh giá về sức khỏe con người, động vật và môi trường, đồng thời đóng góp vào lời kêu gọi của Liên hợp quốc về “Xây dựng trở lại tốt đẹp hơn” sau Covid-19.

Chúng tôi xin thông báo và giới thiệu các buổi tọa đàm trực tuyến trong lộ trình một sức khỏe với các nhà khoa học và các quý vị để tham dự. Đăng ký tham gia các buổi tọa đàm và biết thêm về lịch trình của các buổi thảo luận tiếp theo trên website: <https://www.onehealthpoultry.org/resources-learning/roadmap-series/series-schedule/>. Quý vị có thể xem thêm các thông tin chi tiết về lộ trình Một sức khỏe trên website: <https://www.onehealthpoultry.org/roadmap/>.